

พาณิชย์ ปูพรมจัด “โลจิสติกส์ คลินิก” ในงาน TILOG 2012



กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอดโครงการโลจิสติกส์ คลินิก เตรียมเปิดบูธให้คำปรึกษาครบวงจรในงาน TILOG 2012 ระดมผู้เชี่ยวชาญทุกสาขารวม 60 รายจากทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมวงให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก เจาะลึกแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร พร้อมหนุนโอกาสจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำ เสริมทัพความแข็งแกร่งรับการแข่งขันในอาเซียน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า การจัดโครงการ “โลจิสติกส์ คลินิก” ในงาน TILOG 2012 ปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะมีส่วนช่วยผลักดันแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทั้งบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการผลิต และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและก่อสร้างอาคารคลังสินค้า อุปกรณ์และเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องรวม 60 ท่าน มาร่วมให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นำเข้าอย่างเจาะลึกครอบคลุมทุกประเด็น ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลกต่อไป

“กิจกรรมโลจิสติกส์ คลินิกในครั้งนี้ มีความน่าสนใจมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ขององค์กร รวมทั้งรับรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้จับคู่ทางธุรกิจกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำมากมาย โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในการเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพ เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการลดต้นทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าในการบริการจัดส่งสินค้าไปทั่วโลก” นางนันทวัลย์ กล่าว

สำหรับงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2555 หรือ The 9th Thailand International Logistics Fair 2012 (TILOG 2012) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายนนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยจะมีการจัดกิจกรรมโลจิสติกส์ คลินิก ในวันที่ 21 กันยายนนี้ ซึ่งผู้ส่งออก ผู้นำเข้าและผู้ผลิตที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.logisticsfair.com, www.thaitradefair.com และ <http://www.facebook.com/TilogThailandInternationalLogisticsFair> หรือ

สอบถามสายด่วนกรมส่งเสริมการส่งออก 1169